

**Bắc Từ Liêm triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V và quán triệt thực hiện Kết luận số 127-KL/TW, Kết luận số 128-KL/TW của Bộ Chính trị.**

*Sáng ngày 19/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V, năm 2025 và quán triệt thực hiện Kết luận số 127-KL/TW, Kết luận số 128-KL/TW của Bộ Chính trị với sự tham dự của hơn 300 đại biểu Quận và cơ sở.*



*Quang cảnh Hội nghị*

Thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng có sự vào cuộc tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân thuộc mọi giai tầng xã hội, mọi lứa tuổi, vùng miền..., trong đó có quận Bắc Từ Liêm. Sau 04 lần triển khai, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Với gần 1.500 tác phẩm dự thi, nhiều tác phẩm đã thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới; đề xuất giải pháp cụ thể để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới. Nhiều tác phẩm có kèm ảnh minh họa phù hợp với nội dung chủ đề, góp phần làm tăng tính hấp dẫn, thuyết phục, qua đó thể hiện ý thức, trách nhiệm cao của người dự thi nói riêng và của các cấp ủy nói chung.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Dương Ngọc Thanh đã thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi; đối tượng, tác phẩm; tiêu chí về chủ

đề, nội dung; chỉ tiêu bài dự thi... Theo đó, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V năm 2025 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm sẽ được triển khai từ ngày 7/3/2024 đến ngày 9/5/2025.



*Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành phát biểu tại hội nghị.*

Để Cuộc thi năm 2025 được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 quận Bắc Từ Liêm đề nghị các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, bám sát Kế hoạch số 246 ngày 07/3/2025 của Ban Thường vụ Quận ủy và thể lệ Cuộc thi, chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng với mục tiêu thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy là Cơ quan thường trực tham mưu việc triển khai Cuộc thi. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi tiến độ triển khai tại các đơn vị trên địa bàn Quận... Thẩm định các tác phẩm dự thi đúng quy định, thể lệ và đảm bảo sự công bằng, khách quan, chất lượng. Tham mưu lựa chọn các tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu tham gia dự thi cấp Thành phố đúng thời gian quy định.



*Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Đức Hà quán triệt thực hiện Kết luận số 127-KL/TW; Kết luận số 128-KL/TW của Bộ Chính trị.*

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt thực hiện Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kết luận số 128-KL/TW ngày 07/3/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ và một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025...

Kim Anh